

“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทย ใสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อแจ้งหน่วยงานได้รับทราบ

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล มาบปลาเค้า ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบล มาบปลาเค้า ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลมาบปลาเค้า เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปชี้แจง ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน ในการนี้ นายไชยยา ไชศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดง เจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และจะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชอา ผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ทั้งนี้ นายไชยยา ไชศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ได้เน้นย้ำให้หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ตามนโยบาย No Gift Policy ต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า นายไชยยง ไชตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า เชิญหัวหน้าส่วน พนักงาน พนักงานจ้าง และลูกจ้างประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ หลังจากประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการในเดือนที่ผ่านมา เรียบร้อยแล้วเนื่องจากเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา การทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้าทุกคน ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า รวมถึงประกาศเจตนารมณ์ของตนเองและพนักงาน ทุกคนว่า จะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ป้องปราม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และแสดงเจตนารมณ์เพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

